



BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI NHÂN RỘNG TRÊN TOÀN QUỐC



Tổ chức hội nghị Ban điều phối chung (JCC) lần 4

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Dự án đã tổ chức họp JCC lần thứ 4. Ông Nguyễn Minh Lợi - Phó cục trưởng Cục Khoa Học Công Nghệ và Đào Tạo, Bộ Y tế (ASTT) đã chủ trì hội nghị. Chủ đề hội nghị là chia sẻ tiến độ hoạt động dự án và thảo luận phương châm trong thời gian tới của dự án.

Tại hội nghị, các thành viên Ban điều phối chung đã thảo luận và phê duyệt tài liệu phiên bản chỉnh sửa, đồng thời thống nhất thay đổi ma trận dự án (PDM).

Mặt khác, tại hội nghị Dự án đã chia sẻ phương châm hoạt động trong thời gian tới là sẽ tập trung đẩy mạnh hai hoạt động chính là nỗ lực đảm bảo chất lượng hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng qua hoạt động theo dõi và hỗ trợ xây dựng cơ chế hướng tới triển khai hệ thống trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất với Dự án về việc thực hiện điều tra đưa ra căn cứ để kiểm chứng hiệu quả hệ thống đào tạo mà dự án đã triển khai hướng tới nhân rộng trên toàn quốc và hướng tới các quy chế và thông tư được ban hành bởi Bộ y Tế .



Các thành viên Ban điều phối chung cùng nhau thảo luận

Hiện nay, cơ chế đào tạo thực hành lâm sàng được quy định trong điều khoản quan trọng của “*Luật khám chữa bệnh*” về việc phải có chứng chỉ hành nghề chuyên môn trong khối ngành sức khỏe đối với bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng viên,... Tuy nhiên lại chưa có văn bản hành chính quy định một cách cụ thể người nào thực hiện và sẽ thực hiện như thế nào. Hội nghị cho rằng bằng việc ban hành thông tư quy định cụ thể những điều đó thì những tài liệu của dự án chắc chắn sẽ được áp dụng trên toàn quốc và cơ cấu đào tạo trong nước sẽ được định hình vững chắc.

Hỗ trợ xây dựng chính sách liên quan đến đào tạo điều dưỡng

Hiện nay, Việt Nam đã thúc đẩy cải cách đào tạo nguồn nhân lực khối ngành sức khỏe một cách tổng quát. Một trong những hoạt động cải cách đó có hoạt động hướng tới cơ chế hóa đào tạo chuyên gia đang bước vào giai đoạn cuối. Đề án thảo luận về đào tạo chuyên gia đã hoàn thiện và đang được lấy ý kiến tham luận rộng rãi qua các hội thảo được tổ chức ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, Dự án đã tham dự hội thảo (Tổ chức tại thành phố Đà Nẵng) về đào tạo chuyên gia điều dưỡng và có bài chia sẻ về chế độ chuyên gia điều dưỡng Nhật Bản.

Tại hội thảo, những người có chuyên môn điều dưỡng trong nước Việt Nam đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi về học vị của điều dưỡng viên sau khi tham gia đào tạo chuyên gia, phạm vi công việc, chứng nhận của đơn vị tổ chức đào tạo (Đại học chẳng hạn), sự liên kết giữa Bộ y Tế và Bộ giáo dục....



Bên cạnh bài trình bày của dự án còn có bài phát biểu của Chủ tịch Hội điều dưỡng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Định (Đang chuẩn bị thiết lập chương trình đào tạo tiên sỹ điều dưỡng đầu tiên của Việt Nam)

Further information: <https://www.jica.go.jp/project/vietnam/038/index.html>

<https://ja-jp.facebook.com/pg/jica.NursingProjectVietnam/posts/>

E-mail: jica.dieuduong@gmail.com